

# สรรหามาฝาก...

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกติดตามเยี่ยมเยียนสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 จำนวน 5 โรงเรียน กระจายอยู่ทุกกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 5 โรงเรียน ต่างก็มีความโดดเด่น ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้

1. **โรงเรียนวัดอมรินทราราม** เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียงโรงเรียนหนึ่งของฝั่งธนบุรี เรื่องที่โรงเรียนดำเนินการได้ดีเด่นมีหลายเรื่อง แต่จะขอเสนอเพียง 3 เรื่อง **เรื่องแรกคือ การพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต** วิธีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานให้กับนักเรียนได้ดำเนินการในหลายลักษณะ เช่น ก่อนดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง นักเรียนทุกคนต้องนั่งสมาธิ ประมาณ 1 – 3 นาที เพื่อฝึกสมาธิและเตรียมพร้อมที่จะเรียน การเดินเข้าห้องเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนต้องเดินอย่างสำรวมและทุก ๆ วันก่อนเข้าเรียน นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสลับกันเข้าประชุมวันละ 1 ชั้นเรียน โดยโรงเรียนได้นิมนต์พระมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติ

นอกจากนั้น ในฐานะที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนโครงการวิถีพุทธ การจัดบรรยากาศและสภาพของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนามี 3 ลักษณะ หรืออาจจะเรียกว่า 3 ส คือ **สะอาด** สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดคือ บริเวณโรงเรียนและห้องเรียนสะอาด นักเรียนมีการแต่งกายและจิตใจที่สะอาด **สว่าง** คือนักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนมีเหตุผล มีกิจกรรมรยาทอ่อนน้อมเชื่อฟังครู และมีปัญญา **สงบ** คือนักเรียนสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย คุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นผลจากการที่โรงเรียนใช้**หลักไตรสิกขา** ศีล สมาธิ และปัญญา ในการปลูกฝังและพัฒนา นักเรียน ด้วยการที่คณะครูใช้หลักคิด หลักธรรมในการเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนและพัฒนา นักเรียน (ศีล) โครงการ/กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมุ่งให้นักเรียนมีจิตใจที่ตั้งมั่นและมีความสงบ (สมาธิ) และคุณลักษณะที่เกิดแก่นักเรียน (ปัญญา)

**เรื่องที่ 2** ที่โดดเด่นคือ **ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน** คือครูทุกคนจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน (100%) ซึ่งก็เหมือนโรงเรียนอื่น ๆ แต่ที่ถือว่าโดดเด่นคือ การที่คณะผู้บริหารจัดทีมออกเยี่ยมบ้านเพื่อนครูด้วย **เรื่องที่ 3** การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศนโยบายกระชั้นชิด แต่โรงเรียนก็ได้ดำเนินการโดยไม่มีปัญหาใด ๆ ด้วยการที่ครูประจำชั้นทุกคนจะโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองโดยตรง

2. **โรงเรียนสวนอนันต์** เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เป็นโรงเรียนนำร่องเรียนฟรีอย่างแท้จริง เรื่องที่โรงเรียนดำเนินการได้โดดเด่นมีหลายเรื่อง แต่จะขอนำเสนอคือเรื่อง **ศิลปะมวยไทย** ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนมีความภาคภูมิใจ เพราะนอกจากนักเรียนจะมีโอกาสได้ไปแสดงที่ต่างประเทศคือ ประเทศสเปนและโปรตุเกสแล้ว สิ่งสำคัญคือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด เกิดความรักความภาคภูมิใจในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

3. **โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์** เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานที่โดดเด่นของสถานศึกษาแห่งนี้คือ **ผู้บริหารโรงเรียน** ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานด้วยใจ ให้เกียรติ ให้ขวัญกำลังใจ **บริหารงานแบบมีส่วนร่วม** อย่างแท้จริงคือใช้หลักค่อยเป็นค่อยไปหรือค่อย ๆ พัฒนา นอกจากนั้นนวัตกรรมที่ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคือ **ใช้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตัวนำในการทำงาน** เมื่อพบปัญหาจะมีการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ แล้วจึงดำเนินการแก้ที่สาเหตุ เช่นเดียวกับการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ส่วนการพัฒนานักเรียนใช้การเสริมสร้างวินัยทางบวก โดยการยกย่อง ชมเชย เสริมแรง ในขณะที่เดียวกันก็ใช้การปลุกกระแสให้นักเรียนรู้จักการสู้ สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีชื่อเสียงนักเรียนของโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ เท่านั้น ยังเอื้อให้กับนักเรียนประถมศึกษาด้วย เช่น เช้าสถานที่หน้าโรงเรียนให้นักเรียนที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้หลังเลิกเรียนในตอนเย็น

4. **โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน** เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานที่โดดเด่นของสถานศึกษาแห่งนี้คือการปลูกฝังให้นักเรียนเข้าถึง เข้าใจ ถึงแก่นพระพุทธศาสนา รู้จักการทำนุบำรุงศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน โดยการนิมนต์พระมา บิณฑบาตทุกวันพฤหัสบดี ฝึกสมาธิให้นักเรียนหลังจากเคารพธงชาติ และปลูกฝังวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการประหยัด อดออม โดยมีธนาคารออมสินมาเปิดทำการที่โรงเรียน การทำธนาคารขยะ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ แต่ทำให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การเก็บขวดน้ำที่ดื่มแล้วนำไปขาย เงินที่ได้นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมของนักเรียน

5. **โรงเรียนวัดนวลนรดิศ** เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายผลงานที่เด่นของสถานศึกษาแห่งนี้คือ **ผู้บริหารสถานศึกษา** เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม และสิ่งสำคัญคือ สามารถเชื่อมโยงองค์กรทุกองค์กร และคณะครู

ให้รวมพลังเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการทำประโยชน์ให้โรงเรียน นอกจากนั้น จุดเด่นของโรงเรียน อีกประการหนึ่งคือ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมของห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต เชื้อต่อการ เรียนรู้ นักเรียนมีความรัก และความพึงพอใจ ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โดยสรุปความดีเด่นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารุงเทพมหานคร เขต 3 ทั้ง 5 โรงเรียนที่กล่าวมานั้น สำเร็จได้ด้วยควมมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารและความร่วมมือ ของคณะครูที่มีวิธีการคิดและการทำงานเช่นเดียวกับผู้บริหาร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

---

เรียบเรียงโดย นางสาวมณนิภา ชูติบุตร

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.กทม.3

29 กรกฎาคม 2552